

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔

วันที่ ๕ - ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ โรงแรมเดอะบัพฟาโล่ ตำบลบ้านปรก อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อพิจารณา คณะกรรมการนโยบาย เชิงยุทธศาสตร์การบริหารร่วมประชุม	
๑.๑ อนาคตการออกอากาศของช่องไทยพีบีเอส และ พอดคาสต์ (Broadcast Thai PBS – Podcast)	๑. คณะกรรมการนโยบายตระหนักถึงภูมิทัศน์สื่อที่ เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ลดบทบาทของวิทยุโทรทัศน์แต่เพื่อ ตอบสนองผู้ชมกลุ่มเดิมและกลุ่มเป้าหมายอื่นในพื้นที่ที่ ระบบโทรคมนาคมยังไม่ถึง เห็นควรกำหนดทิศทาง นโยบายการเผยแพร่รายการของ ส.ส.ท. ในรูปแบบทำ คู่ขนานระหว่างการเผยแพร่ทางออนแอร์และออนไลน์ โดยช่องไทยพีบีเอส หมายเลข ๓ ดำเนินงาน โดย ออกอากาศคู่ขนานกับช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เป็นไป ตามภารกิจตามพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. ที่องค์การต้อง เผยแพร่รายการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุก พื้นที่ และในอนาคตจะเน้นออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้ สอดคล้องกับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน และอนาคต ๒. ให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา จัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายตาม ข้อ ๑. และนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณา ต่อไป
๑.๒ การวัดความนิยมของผู้ชม ส.ส.ท.	คณะกรรมการนโยบายรับทราบในหลักการที่จะให้ฝ่าย บริหารร่วมกับสถาบันการศึกษาที่เป็นอิสระเป็นที่ยอมรับ และสังคมเชื่อถือ ร่วมกันดำเนินการและพัฒนาการ ประเมินความนิยมในเชิงคุณภาพ และในเชิงปริมาณ ซึ่งจะ สามารถตอบโจทยที่ตรงกับความต้องการของไทยพีบีเอส เช่น ในประเด็นข่าวหรือรายการประเภทใดมีผู้ชมทั้งทาง โทรทัศน์และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มรวมกัน รับชมจาก ไทยพีบีเอสเป็นจำนวนมากน้อยเท่าใด เป็นต้น และให้ เจรจายุติการซื้อผลสำรวจในรูปแบบเดิมและจ้างบริษัท ผู้รับจ้างดำเนินการตามโจทยและความต้องการของเรา หากทำได้ก็จะทดลองและประเมินผลสัมฤทธิ์ในไตรมาส

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
	<p>แรก ขณะเดียวกัน ไทยพีบีเอสจะต้องเร่งหาพันธมิตรทางวิชาการ ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่น่าเชื่อถือ มาดำเนินการสร้างระบบประเมินความนิยมที่ถูกต้องเหมาะสม ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕ โดยมีกำหนดระยะเวลาการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ฝ่ายบริหารจะนำเสนอแนวทางและเครื่องมือการประเมินภายในไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๕ เพื่อขออนุมัติโครงการ (ถ้ามี)</p> <p>๒. ส.ส.ท. จะประกาศแนวทางการประเมินของ ส.ส.ท. (ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผลกระทบ) ต่อสาธารณชนในวาระครบรอบปีที่ ๑๕ ของ ส.ส.ท. (วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖)</p>
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ	
๒.๑ ประเมินคณะกรรมการนโยบาย (ทั้งแบบคณะและรายบุคคล)	รับทราบผลการประเมินจาก ๓ ฝ่าย โดยคณะกรรมการนโยบายจะนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป